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รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ 
ครั้งที่ 10/2565 

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00 น. 
ผ่านระบบ  Zoom Cloud Meeting 

 5 

ผู้มาประชุม 
1. ศาสตราจารย์บัณฑิตย์  เต็งเจริญสกุล  คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์   ประธานกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน  รองคณบดีฝ่ายวิจัย    กรรมการ  
4. รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ  รองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์    กรรมการ 10 

5. รองศาสตราจารย์สายใจ กองเพชร  หัวหน้าสาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์   กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน  

รายวิชาทางคลินิก    กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ  ผู้ทรงคุณวุฒิที่จากอาจารย์กลุ่มผู้สอน 

รายวิชาทางปรีคลินิก    กรรมการ 15 

8. นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม   ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ กรรมการและเลขานุการ 
ผู้ไม่มาประชุม 
1. รองศาสตราจารย์ปรีณัน จิตะสมบัติ  รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ  กรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์นฤพนธ์ ค าพา   ผู้ทรงคุณวุฒิจากอาจารย์ประจ า   กรรมการ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 20 

1. นางสมบัติ แสงพล    หัวหน้าบริหารและธุรการ   ผู้ช่วยเลขานุการ 
เริ่มประชุมเวลา 13.12 น. 
 เมื่อคณะกรรมการมาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานกล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม  โดยให้
กรรมการทุกคนรายงานตัว แล้วจึงด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 
 25 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 1.1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบจากประธาน 

1. สภามหาวิทยาลัย ได้มีมติเห็นชอบแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์วนิดา  แสงสารพันธ์ เป็นคณบดี
คณะนิติศาสตร์  

2. โครงการลัมปีสกิน ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพ่ือใช้ในฟาร์มโค โดยสามารถติดตาม30 

พฤติกรรมของโคที่อยู่ในฟาร์มด้วยกล้อง CCTV ตามจุดต่างๆ และมีแอปพลิเคชั่นในการจัดการฟาร์ม ท าให้ผู้ควบคุม
ฟาร์มสามารถตรวจสอบย้อนหลังถึงพฤติกรรมของโค โดยเฉพาะเรื่องการเป็นสัดได้   ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ส าคัญ
ของคณะ และโครงการได้รับความร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยโครงการต้องใช้งบประมาณ จ านวน 350,000 บาท 
แต่เนื่องจากมีผู้บริจาค จ านวน 200,000 บาท จึงต้องขออนุมัติงบประมาณจากคณะอีก 150,000 บาท ในคราวประชุม
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ครั้งที่ผ่านมา จึงได้เสนอให้ผ่านคณะกรรมการวิจัยฯ ของคณะเพ่ือพิจารณาก่อน  แต่ต่อมามีเอกชนเสนองบประมาณ
เพ่ิมเติมอีก 150,000 บาท จึงขอถอนวาระออกจากการประชุมคณะกรรมการวิจัย โดยโครงการนี้จะใช้งบประมาณของ
เอกชนทั้งหมด 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้แจ้งรายละเอียดแหล่งที่มาของเงินบริจาค 350,000 บาท 
เป็นเรื่องสืบเนื่องครั้งต่อไป และเงินบริจาค เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือการสร้างนวัตกรรม ให้ผ่านการพิจารณาของ5 

คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยคณะ เพ่ือให้กรรมการบริหารกองทุนฯ เป็นผู้ดูแลก ากับติดตามการด าเนินงานและ
การใช้จ่ายเงิน แล้วน าเข้าแจ้งให้กรรมการประจ าคณะรับทราบทุกครั้ง สอดคล้องกับที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ 
สุวรรณโชติเสนอที่ให้รายงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิจัย บริการวิชาการหรือนวัตกรรม เพ่ือให้ฝ่ายวิจัยได้
น าไปตอบ KPI ของคณะได้ ซึ่งรองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งว่าบทบาทของคณะกรรมการบริหารกองทุน
วิจัย มีหน้าที่บริหารวงเงินที่คณะตั้งไว้จ านวน 3.9 ล้านบาท และหน้าที่อ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดประกาศไว้10 

เท่านั้น  ในการนี้ประธานได้แจ้งว่าเมื่อได้รับเงินบริจาคจากเอกชนเรียบร้อยแล้ว จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไป 
   ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอให้น าเงินที่คณะได้รับบริจาคจากองค์กรเอกชนมา
รายงานให้ที่ประชุมทราบ เพ่ือจะได้ทราบว่าแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการบริจาคเงินนั้นๆ และจะได้เป็นแนว
ปฏิบัติเดียวกันทั้งคณะ จะได้เกิดประโยชน์ทั้งตัวบุคคลและต่อองค์กร นอกจากนั้น ยังได้สอบถามความคืบหน้าใน
การด าเนินการ VM Application ที่ประธานได้น าเสนอในการสัมมนาในครั้งที่ผ่านมา ว่าด าเนินการถึงข้ันตอนใด ซึ่ง15 

ประธานได้ชี้แจงว่าในส่วนของการให้ค าปรึกษาออนไลน์ หรือระบบ Tele Vet. และระบบได้ด าเนินการแล้วและ
ทดสอบแล้ว ในระหว่างนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเชื่อมต่อกับเวชระเบียน ซึ่งโรงพยาบาลสัตว์ได้เปลี่ยนจากบริษัท 
PETMATRIX เป็นบริษัท VETMANAGE  ซึ่งรายได้จะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่มหาวิทยาลัย คณะ และนายสัตวแพทย์  
อีกส่วนหนึ่งคือระบบห้องเรียน ห้องสัมมนาออนไลน์ ที่คณะได้ใช้แล้วในการประชุมวิชาการนานาชาติ (KVAC) และ
คณะจะได้ตั้งเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้ดูแลระบบ ประกอบด้วยผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ หัวหน้าภารกิจด้าน20 

เทคโนโลยีสารสนเทศ คุณเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร และตัวแทนในส่วนของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งในระหว่างนี้จะด าเนินการ
ให้บริษัทมาถ่ายทอดข้อมูลให้กลุ่ม Admin ของคณะต่อไป 
  ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน ได้เสนอว่า ควรให้บริษัทมาน าเสนอการใช้งาน Application
ให้แก่บุคลากร เพ่ือจะได้มุมมองจากคนใช้งานในแง่ต่างๆ ว่าต้องมีการเพ่ิมเติมหรือปรับปรุงในส่วนใด และเสนอให้
เผยแพร่ช่องทางในการเข้าถึง Application ด้วย  ซึ่งประธานได้มอบให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะด าเนินการ25 

ต่อไป และแจ้งความคืบหน้าในคราวประชุมถัดไปด้วย 
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 
 
 30 
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 1.2 สรุปการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า สรุปยอดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ 
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 ดังนี้ 

หมวดเงินงบประมาณ งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณท่ีใช้ไป งบประมาณคงเหลือ 

หมวดค่าตอบแทน 530,000 บาท 388,918.00 บาท 141,082.00 บาท 
หมวดค่าใช้สอย 6,866,872.75 บาท 5,14,127.62 บาท 221,745.13 บาท 

หมวดค่าวัสดุ   4,645,769.10 บาท 4,409,766.77 บาท 236,002.73 บาท 

ค่าสาธารณูปโภค 133,021.00 บาท 105,746.31บาท 27,274.69 บาท 
งบประมาณแผ่นดิน 
 ค่าครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย:์ เงินกันไว้เหลื่อมปี  5 

  กล้องส่องทางเดินอาหารในม้า เป็นเงิน 3,498,000 บาท 
งบประมาณเงินรายได ้
 หมวดค่าใช้สอย: เงินกันไว้เหลื่อมปี  

 จ้างเหมาแอปพลเิคชั่น (ลัมปีสกินในโค) 1 งาน เป็นเงิน 350,000 บาท 
 จ้างเหมาแอปพลเิคชั่น (sensor ประจ าฟาร์ม) 1 งาน เป็นเงิน 470,000 บาท 10 

 ปรับปรุงห้องประชุม 1 งาน เป็นเงิน 230,000 บาท 
 หมวดค่าครุภัณฑ์: เงินกันไว้เหลื่อมปี  

 เก้าอ้ีห้องประชุม เป็นเงิน 55,380 บาท 
 โต๊ะพับเก็บได้มีล้อเลื่อน เป็นเงิน 92,040 บาท 
 กล้องถ่ายภาพนิ่งและวีดีโอระบบดิจิทัลพร้อมเลนส์ เป็นเงิน 240,000 บาท 15 

 หมวดค่าสิ่งก่อสร้าง: เงินกันไว้เหลื่อมปี  
 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยรักษ์ เป็นเงิน 1,530,000 บาท 

 รายละเอียดส่วนอื่นๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม   
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 20 

 1.3 รายรับโรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 2565 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า รายรับโรงพยาบาลสัตว์ ปีงบประมาณ 
2565 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 58,837,099.01 บาท 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 1.4 สรุปผลการจัดประชุม KVAC2022 25 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ท าสรุปผลการด าเนินงานเสร็จสิ้นแล้ว 
จ านวน 77 หน้า ส่วนข้อเสนอแนะที่ส าคัญๆ เช่น เสนอไม่ให้จัดสิ้นปีงบประมาณให้จัดช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 
2565  อาหารไม่อร่อย  เป็นต้น 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุม 

2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวัน 
ที่ 8 กันยายน 2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์  5 

ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณารายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 
 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แก้ไข ดังนี้ 
  หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 31 เพ่ิมเติมค าว่า “ปัด” ใน “โครงการฝุ่นความรู้...” 
  หน้าที่ 6 บรรทัดที่ 33 ใช้ค าว่า “ให้” แทนค าว่า “และอาจจะ” 

 บรรทัดที่ 34 ตัดค าว่า “ก็ได้” ออก 10 

  หน้าที่ 9 บรรทัดที่ 4-6 ให้ใช้ค าว่า “...ปีต่อไป คณะควรก าหนดให้น าผลงานของนักศึกษาจากวิชา
ปัญหาพิเศษ มาเผยแพร่ในงานนี้ด้วย และขอให้ผู้เกี่ยวข้องแจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาทราบด้วย” 
  หลังจากแก้ไขรายงานการประชุมแล้วที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 
  15 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 การจ้างผู้เกษียณอายุราชการสายวิชาการ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการจ้างผู้เกษียณอายุราชการสาย
วิชาการ ว่าคณะได้ท าเรื่องขออนุมัติจ้างผู้เกษียณอายุราชการ สายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา โดย ประสงค์จะจ้าง  
รองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์ นพวิญญูวงศ์ และรองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบ20 

อัตรามาแล้ว และรองศาสตราจารย์สุทธิศักดิ์  นพวิญญูวงศ์ ได้ด าเนินการท าสัญญาจ้างแล้ว ในส่วนของ             
รองศาสตราจารย์ประสาน ตังควัฒนา นั้น ยังไม่สามารถติดต่อได้ ทั้งนี้ หากรองศาสตราจารย์ประสานฯ ไม่ประสงค์
ที่จะรับการจ้าง คณะก็สามารถเสนอชื่อเปลี่ยนตัวบุคคลได้ โดยต้องส่งรายชื่อบุคคลใหม่ไปที่กองยุทธศาสตร์   
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 25 

 3.2 ปรับปรุงห้องอาชาไนย 
นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งที่ประชุมทราบว่า การปรับปรุงห้องอาชาไนย เดิมใช้งบประมาณ 

500,000 บาท ซึ่งขอกันเงินไว้ปี 2565 ส าหรับการปรับปรุง เพียงจ านวน 230,000 บาท และจะส่งมอบงานวันที่ 20 
ธันวาคม 2565 ในส่วนการจัดซื้อครุภัณฑ์ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ จะต้องใช้งบประมาณของปี 2566 
  มติ ที่ประชุมรับทราบ 30 
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3.3 ปรับปรุงต่อเติมอาคารสัตววิทยารักษ์ 
รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าในการปรับปรุงต่อเติมห้องโถงอาคารสัตว

วิทยารักษ์ ว่าอยู่ในระหว่างด าเนินการ  
มติ ที่ประชุมรับทราบ 
 5 

3.4 ระบบเวชระเบียนโรงพยาบาลสัตว์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งความคืบหน้าระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาลสัตว์   

ว่า บริษัทได้ลงโปรแกรมเชื่อมโยงทั้งส่วนของหมอ การเงิน และห้องยา ซึ่งโปรแกรมใช้งานได้ระดับหนึ่ง ระบบ
ทางการเงินยังคงพิมพ์ใบเสร็จไม่ได้ ช่วงนี้จึงขอใช้กับสัตว์เล็กไปก่อน 

   มติ ที่ประชุมรับทราบ 10 

 
 3.5  โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูงด้านสัตวแพทยศาสตร์ 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า โครงการรับนักเรียนที่มีศักยภาพสูง
ด้านสัตวแพทยศาสตร์ ปีนี้ของดรับไปก่อน อาจจะพิจารณารอบปีหน้า  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่า ถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการรับ ขอให้น ามาผ่าน15 

กรรมการประจ าคณะพิจารณาอีกรอบด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ เสนอว่า การใช้มติกรรมการคณะ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงให้

เข้ากรรมการประจ าคณะก่อน เพ่ือพิจารณาร่วมกันก่อน 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน เสนอว่าโดยหลักการแล้ว ถ้าจะปรับตัวเลขการรับของแต่ละกลุ่ม 

ควรให้ผ่านที่ประชุมก่อน อาจจะมีการนัดประชุมนัดพิเศษหรือใช้ไลน์กลุ่ม แต่ถ้าเป็นวาระเร่งด่วน ควรนัดประชุม20 

ออนไลน์ 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 

 3.6 อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการศัลยศาสตร์ 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งว่า เรื่องนี้ยังไม่ได้ด าเนินการ ขอถอนวาระออกไปก่อน 25 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
 
 3.7 โครงการมะหมามาราธอน 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ได้ปรึกษากับหมอในโรงพยาบาลสัตว์
หลายท่านแล้ว ปีนี้ของดการจัดโครงการมะหมามาราธอนออกไปก่อน 30 

  มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
4.1 การติดตามแผนการปฏิบัติงานรอบ 12 เดือน  

  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมให้พิจารณาผลการด าเนินงานตามแผนการปฏิบัติงาน
รอบ 12 เดือน ตามเอกสารประกอบการประชุม  https://kku.world/m60wl   ดังนี้ 
 5 

 
 
 
 
 10 

 
 
 
 
 15 

 
 
 
 
 20 

 
 
 
 
 25 

 
 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ มอบหมายผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ด าเนินการพิสูจน์อักษร และ

ตรวจทานตัวชี้วัดบางรายการที่ไม่สอดคล้องกับรายงาน ก่อนส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป 
 30 

  
 
 
 

https://kku.world/m60wl
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 4.2 การติดตามการบริหารความเสี่ยง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับผลการติดตามการบริหารความเสี่ยงรอบ
ปีงบประมาณ 2565  จ านวน 21 ปัจจัยเสี่ยง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/89w0m     
ดังนี้ 

1. ปัจจัยเสี่ยงคงเดิม จ านวน  1 ปัจจัย 5 

2. ปัจจัยเสียงลดลง 13 ปัจจัย จ านวน  
3. ไม่มีปัจจัยเสียง หรือไม่พบปัจจัยเสี่ยง จ านวน 7 ปัจจัย 

  ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ น าปัจจัยความเสี่ยงของปีงบประมาณ 
2565 ไปทบทวนเพื่อเสนอคณะกรรมการความเสี่ยง ในปีงบประมาณ 2566 และส่งให้มหาวิทยาลัยต่อไป 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ    10 

 
 4.3 การติดตามการควบคุมภายใน 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ขอถอนวาระนี้  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 15 

4.4 การติดตามการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
 นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุมเกี่ยวกับการติดตามการบริหารจัดการองค์กรที่ดี 

ปีงบประมาณ 2565 ซึ่งประกอบด้วย  4 องค์ประกอบ ดังนี้  
1. นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม  
2. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 20 

3. นโบบายด้านองค์กร 
4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
โดยคณะได้ด าเนินการโครงการตามนโยบายต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังรายละเอียดตามเอกสาร

ประกอบการประชุม https://kku.world/8zlff  
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  25 

 
 4.5 ขออนุมัติจัดซื้อวัวทดลอง 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ห้องปฏิบัติการและสัตว์ทดลอง ได้มีหนังสือ
เพ่ือขออนุมัติจัดซื้อวัวทดลองเพ่ือการเรียนการสอน จ านวน 10 ตัว ตัวละ 30,000 บาท รวมเป็นเงิน 300,000 บาท 
ซึ่งอยู่ในแผนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2566 หมวดโครงการสัตว์ทดลองเพ่ือการเรียนการสอน ซึ่งวัวทดลอง    30 

ถือว่าเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ สามารถจัดซื้อได้เลย แต่เนื่องจากใช้งบประมาณสูง  จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดตามเอกสารประกอบแนบ https://kku.world/9elaj  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ และขอให้ท ารายละเอียดประกอบการจัดซื้อ พร้อมทั้งรายงาน
ให้ที่ประชุมทราบในคราวประชุมถัดไป 

https://kku.world/89w0m
https://kku.world/8zlff
https://kku.world/9elaj
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4.6 รายช่ือบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้โรงพยาบาลสัตว์ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุม เพ่ือรับรองการแจ้งรายชื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น
พนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 4 ราย คือ นายพันทิศ ก าลังชัย นางสาวสายค า ไชยมงคล  
นายพีรนิธ นากรณ์ และ นางสาวดวงดาว ขันบุตรศรี รายละเอียดตามเอกสารแนบ  https://kku.world/04k5x  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  5 

 
 4.7 ขอตัดโอนงบประมาณ (โรงพยาบาลสัตว์) 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุม เพ่ือรับรองการขอตัดโอนงบประมาณ      
เงินรายได้ ปีงบประมาณ 2566 งบด าเนินการไปงบเงินอุดหนุน โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาสัตว์ จ านวน 
445,000 บาท เพ่ือเป็นงบประมาณค่าจ้างบุคลากร จ านวน 9 อัตรา ที่เคยใช้เงินร้านค้าสวัสดิการ (Pet shop) 10 

เนื่องจากร้านค้าสวัสดิการอยู่ระหว่างการเตรียมการเพ่ือปรับเป็นวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย จึงต้องมีการบริหารงบการเงิน
ให้เหมาะสม   มีก าไร และพ่ึงพาตัวเองได้  เป็นผลให้ต้องมีการโอนงบด าเนินการไปจ้างบุคลากรที่เคยใช้เงินจากร้านค้า
สวัสดิการดังกล่าว นอกจากนั้น ยังต้องใช้งบประมาณส่วนนี้ในการเพ่ิมพูนความรู้เฉพาะทางของสัตวแพทย์ประจ า
โรงพยาบาลสัตว์ด้วย  รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/c9mkw  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  15 

 
 4.8 รายช่ือผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.2565 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม เสนอที่ประชุม เพ่ือให้พิจารณาเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน ผู้มี
ผลงานดีเด่น ปขมท. ปี 2565 จ านวน 5 ด้าน ได้แก่  ด้านบริการดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น ด้าน
สร้างสรรค์นวัตกรรมดีเด่น และลูกจ้างผู้มีผลงานดีเด่น รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/akeh1  20 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ให้กรรมการเสนอชื่อไปที่ผู้อ านวยการกองบริหารงานคณะ ภายในวันศุกร์ที่ 
4 พฤศจิกายน 2565 
 
 4.9 รับรองเกรดระดับบัณฑิตศึกษา Ms.Woro Danur Wendo 
  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุม เพ่ือให้รับรองเกรดของ Ms.Woro Danur Wendo 25 

นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 (นานาชาติ)  รหัสนักศึกษา 617180004-2 
จ านวน 1S (ตามหลักสูตร 48S ผ่านแล้ว 47S คงเหลือ 1S น าเข้ารับรองครั้งนี้) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสอบจบได้ช่วงต้น
เดือนพฤศจิกายน 2565 นี้ รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/2bq46  

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 30 

 
 
 
 

https://kku.world/04k5x
https://kku.world/c9mkw
https://kku.world/akeh1
https://reg-mirror.kku.ac.th/registrar/staff_imp.asp?studentid=617180004&cmd=2&avs91028769=11
https://kku.world/2bq46
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 4.10 ขอยกเว้นค่าเช่าร้านค้าช่วงสถานการณ์โควิด-19 
  นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-
19 ซึ่งระบาดมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 - ปัจจุบัน ส่งผลให้คณะต้องจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ซึ่ง
ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการร้านค้า อีกทั้งในช่วงเวลาดังกล่าว วัตถุดิบมีราคาเพ่ิมมากขึ้น ผู้ประกอบการร้านคณะ
ที่ประกอบการ ณ โรงอาหารของคณะ จึงได้ท าหนังสือมาเพ่ือขอให้คณะพิจารณายกเว้นค่าเช่าร้านในช่วงเดือน5 

มิถุนายน 2564 – กรกฎาคม 2565 ซึ่งมติคณะกรรมการร้านค้าได้อนุมัติให้ยกเว้นค่าเช่าในช่วงดังกล่าว เพิ่มเติมจาก
ที่เคยลดราคามาแล้วกึ่งหนึ่งในช่วงก่อนหน้านั้น จึงรายงานให้ที่ประชุมทราบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
https://kku.world/ko4fk  
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการประจ าคณะ เนื่องจากต้องพิจารณา
ให้ความเห็นชอบเรื่องงบประมาณ แต่เนื่องจากผู้ประกอบการมีความเดือดร้อนจริง จึงเห็นชอบตามมติของ10 

คณะกรรมการร้านค้า และต่อไปให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการร้านค้าในการพิจารณา อัตราค่าเช่าตามความ
เหมาะสม รวมถึงเรื่องอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น เรื่องคุณภาพอาหาร ฯลฯ  และให้รายงานให้ที่ประชุมทราบทุกครั้งเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าเช่า 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 15 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ  
5.1 ขอส าเร็จการศึกษา 

  รองศาสตราจารย์พีระพล สุขอ้วน เสนอที่ประชุม เพ่ือขอให้รับรองส าเร็จการศึกษาของ นางสาวรวิ
กานต์ อินทร์ช่วย นักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.2  รหัสนักศึกษา  
60718001-7  เนื่องจากได้ส่งวิทยานิพนธ์ตามเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาแล้ว  รายละเอียดตามเอกสารแนบ 20 

https://kku.world/jbwd8  
  มติ ที่ประชุมรับรอง 

 
5.2 ขออนุมัติติดตั้งโครงผนังเบาและแผ่นไฟเบอร์ 
 รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการติดตั้งโครงผนังเบาและเผ่น   25 

ไฟเบอร์เพ่ิมเติม จ านวน 193.60 ตารางเมตร เพ่ือกันไม่ให้นกเข้ามาอยู่อาศัย ซึ่งหากรอให้มีการปรับปรุงห้องโถง
โรงพยาบาลสัตว์แล้วเสร็จก่อน ก็จะต้องมีการรื้อฝ้าใหม่เพ่ือติดตั้งโครงผนังเบาและแผ่นไฟเบอร์อีกครั้ง ซึ่งเป็นการ
สิ้นเปลืองงบประมาณท่ีต่อเติมไปแล้วโดยไม่จ าเป็น ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอราคาจ านวน 145,200 บาท  ซึ่งงบประมาณ
ส่วนที่เพ่ิมเติมนี้จะไม่เก่ียวกับงบประมาณปรับปรุงต่อเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 30 

 
 
 
 

https://kku.world/ko4fk
https://kku.world/jbwd8
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 5.3 ขออนุมัติรื้อฝ้าเชิงชายและแผ่นไฟเบอร์ซีเมนต์ที่ช ารุด 
  รองศาสตราจารย์อารายาพร มคธเพศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการรื้อฝ้าเชิงชายและแผ่นไฟ
เบอร์ซีเมนต์ที่ช ารุดของโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งบริษัทเสนอค่าใช้จ่าย จ านวน 182,500 บาท แต่การซ่อมแซมดังกล่าว 
สามารถรอให้การปรับปรุงห้องโถงโรงพยาบาลสัตว์เสร็จก่อนก็ได้ อีกทั้งมีผู้เสนอราคาเพียงบริษัทเดียว จึงเห็นควรให้
มีการเทียบราคากับผู้ประกอบการรายอื่นด้วย 5 

  มติ ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการเทียบราคาการซ่อมแซมดังกล่าว 
 
 5.4 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ 
  รองศาสตราจารย์อารายาพร มคธเพศ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงข้อมูลครุภัณฑ์ที่
ปรากฎในแผนงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2566 ของคณะ ในส่วนของเครื่องปั่นเหวี่ยงสาร จ านวน 18 ช่อง 10 

งบประมาณ 27,000 บาท เนื่องจากเป็นการพิมพ์พิด จึงขอความเห็นชอบในการแก้ไขรายการ เป็น เครื่องปั่นเหวี่ยงสาร 
จ านวน 8 ช่อง ในงบประมาณ 27,000 บาท 
  มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 

 
 5.5 ขอเลื่อนการประชุมกรรมการประจ าคณะ 15 

  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ แจ้งที่ประชุมทราบว่า ในส่วนของฝ่ายวิชาการ วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2565 เป็นวันสุดท้ายของการสอบ และคณะกรรมการวิชาการก าหนดประชุมเพ่ือตัดเกรดวันที่          
16 พฤศจิกายน 2565  แต่ด้วยคณะก าหนดวันประชุมคณะกรรมกาประจ าคณะ ครั้งที่ 11/2565 เป็นวันที่          
10 พฤศจิกายน 2565 ดังนั้น เพ่ือให้การส่งเกรดได้ทันตามก าหนดเวลาของมหาวิทยาลัย จึงขอเลื่อนการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ เป็นวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 20 

 มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 5.6 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
  รองศาสตราจารย์อารยาพร มคธเพศ เสนอที่ประชุมว่า ด้วยเครื่องปรับอากาศที่ถอดออกจากห้อง
อาชาไนย ยังคงสามารถใช้งานได้ จึงขอหารือที่ประชุมว่าจะน าไปติดตั้งที่ห้องตรวจรักษาสัตว์เคี้ยวเอ้ืองด้วย ทั้งนี้ ได้25 

ประสานกับคุณเฉลิมพันธ์ ศิระบุตร ไว้เบื้องต้นแล้ว 
มติ ที่ประชุมเห็นชอบ 
 
 
 30 
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 5.7 การเวียนหนังสือกรรมการประจ าคณะ 
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ จันทร์ลุน หารือประเด็นเรื่องการเวียนหนังสือของคณะกรรมการประจ า
คณะ ว่าผลการลงมติแต่ละครั้ง ควรเป็นความลับ ไม่ควรน าไปเปิดเผย และการจะเวียนเรื่องใดๆ ขอให้เป็นเรื่อง
ทั่วไป ถ้าเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องที่มีการเปลี่ยนแปลงวงเงินจากเดิมที่เคยได้รับอนุมัติ  ขอให้น าเข้าที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณาอีกครั้ง  5 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ ดังนี้ 
1. ให้เวียนเฉพาะเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน ถ้าจ าเป็นเร่งด่วนให้นัดประชุมผ่านออนไลน์  
2. ถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลงวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติ ให้น าเข้าพิจารณาที่ประชุมกรรมการประจ า

คณะก่อนทุกครั้ง 
 10 

 5.8 ขอตัดโอนงบประมาณ (กองบริหารงานคณะ) 
  รองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ เสนอที่ประชุม ว่างานวิจัยและบริการการศึกษา ได้ใช้เงิน
ร้านค้าสวัสดิการ เพ่ือจ้างบุคลากรให้ปฏิบัติงานด้านหลักสูตรและด้านพัฒนานักศึกษา จ านวน 2 ราย แต่เนื่องจาก
ร้านค้าสวัสดิการ อยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือปรับเป็นวิสาหกิจของมหาวิทยาลัย ตามรายละเอียดในข้อ 4.7 
ดังนั้น จึงขอความเห็นชอบในการตัดโอนงบประมาณ จ านวน 318,000 บาท เพ่ือใช้จ้างบุคลากรดังกล่าว  ซึ่งที่15 

ประชุมได้สอบถามถึงความจ าเป็นและภาระงานที่บุคลากรที่จะต้องปฏิบัติ ซึ่งรองศาสตราจารย์เจษฎา จิวากานนท์ 
ได้ชี้แจงเพ่ิมเติมว่า จากเดิมผู้ที่จะได้รับการมอบหมายงานในด้านหลักสูตรได้แก่บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาที่จะ
ขอโอนมาที่คณะ แต่เนื่องจากคณะกรรมการ กขม. ไม่เห็นชอบ จึงไม่สามารถโอนย้ายมาได้ และอีกต าแหน่งหนึ่งจะ
ทดแทนลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาที่ขอลาออก จึงไม่ซ ้าซ้อนกับภาระงานของบุคลากรประจ าแต่อย่างใด 
รายละเอียดตามเอกสารแนบ https://kku.world/k0gsm  20 

มติ ที่ประชุมเห็นชอบ  
 
เลิกประชุมเวลา 16.15 น. 
 
 25 

(นายกฤษณชัย แก้วสกุลธรรม ) 
     กรรมการและเลขานุการ 
 

  นางสมบัติ แสงพล 
      ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 30 

https://kku.world/k0gsm
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